

ที่ ฉษ ๐๐๑๗.๓/๑ ส.พ.๑



คำขออนุญาตขึ้นที่ตรวจศึกษารายชื่อยานยนต์
เลขที่ ๒๒๑๕
๕ ๖ ๗ ๘ ๙
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๓.๕๗
ถนนเรืองวุฒิ ฉษ ๒๔๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่า ได้กำหนดให้มีคำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดีแต่ละจังหวัด โดยสื่อถึงสิ่งสำคัญและเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งได้ใช้คำขวัญดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ และคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ จากเดิม “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” โดยเพิ่มเติมคำว่า “เลิศล้ำเมืองกีฬา” ต่อท้ายคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์เดิม เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน คณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ใช้คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา” ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ คำดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๘-๕๑๒๕๒๐

เอกสารใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์.docx



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดให้มีคำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและของดีแต่ละจังหวัด โดยสื่อถึงสิ่งสำคัญและเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งได้ใช้คำขวัญดังกล่าวมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ นั้น

คณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมคำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงความภาคภูมิใจและความโดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบันและอนาคต


คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ จากเดิม “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” โดยเพิ่มเติมคำว่า “เลิศล้ำเมืองกีฬา” ต่อท้ายคำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์เดิม เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ที่มีความเข้มแข็งจากการเป็นเมืองกีฬา (Sport City) มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

ในการนี้ คณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ใช้คำขวัญจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑


(นายสุพรรณ แก้วกำวารล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์